

# ภัยจากคอมพิวเตอร์

วีรชัย ฉลาด\*

ปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้แล้วว่า คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มว่าต่อไปอีกไม่นานาคาดว่าจะมีไว้ใช้กันทุกครัวเรือน หรืออาจเข้ามาแทนที่เครื่องโทรทัศน์ได้ เนื่องจากการใช้งานที่นอกจากจะทำหน้าที่ได้เหมือนโทรทัศน์ทั่วไปแล้ว (ต้องมี TV Card) ยังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การฟังเพลง การเอาโอเคะ Video CD เล่นเกม ใช้พิมพ์งาน แทนเครื่องพิมพ์ดีด เก็บข้อมูลได้มากมายเทียบเท่าห้องสมุดหลาย ๆ ห้องเลยทีเดียว จะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้แทบทุกประเภท จนไม่สามารถนำมากล่าวในพื้นที่จำกัดได้หมด

ความสามารถของคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จนกระทั่งถึงวัยชรา ทั้งเพศชายและหญิง ต่างกล่าวถึงนั่นคือ Internet ถ้าใครไม่รู้จักก็ถือว่าตกยุคเลยทีเดียวได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลการหาเพื่อนบนอินเทอร์เน็ต การค้าบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า e-Commerce การหารายได้บน Internet เช่น การเล่นเกม การตอบปัญหา การทำโฆษณา ฯลฯ ทำให้มีอาชีพเกิดใหม่อีกหลายอาชีพ เช่น Web Designer , Web Programmer , Web Master , Internet café

\*ครู

โรงเรียน โชคชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2

, Web Hosting , ISP เป็นต้น จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีผู้สนใจในคอมพิวเตอร์อย่างมาก ทำให้เกิดหนังสือมากมายวางขายในร้านหนังสือเกือบครึ่งร้านจะเป็นหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น ให้ผู้อ่านเลือกซื้อหามาอ่านกันได้ตามสะดวก บางท่านถึงกับวางแผนให้ลูกเรียนคอมพิวเตอร์กันตั้งแต่เด็กเล็ก อนุบาลก็เรียนกันแล้ว จนทำให้เกิดคำถามยอดฮิตขึ้นมากมาย เช่น

- จะให้ลูกเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุเท่าไรดี?

- ผมไม่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เลยจะเริ่มเรียนจากตรงไหนดีครับ?

2

- ผมยังไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลย ผมควร จะซื้อคอมพิวเตอร์มาฝึกเลยหรือไปเรียนที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ก่อนครับ (กลัวซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็น)? ฯลฯ

(คำตอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีผู้ตอบแล้วตามร้านหนังสือทั่วไป)

เมื่อพูดถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่มากแล้ว แต่อย่าคิดว่าไม่มีอันตรายที่มาจากมัน ท่านคงเคยได้ทราบข่าวเด็ก ๆ เป็นโรคแปลกใหม่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้ว

นั่นคือ โรคติดอินเทอร์เน็ต อาการของโรคเป็นอย่างไร ทำไมต้องเรียกว่าโรคติด

อินเทอร์เน็ต รองสำรวจตัวเองดูครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่

- หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ Online

- รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ดูหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ Online

- แยกตัวจากกลุ่มเพื่อนไม่สูงส่งกับใคร

- Online ติดต่อกันนานหลายชั่วโมงและมีความต้องการเพิ่มชั่วโมงขึ้นเรื่อย ๆ

ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้แสดงว่าท่านเป็น

โรคติดอินเทอร์เน็ตเข้าให้แล้วล่ะครับ อย่างนี้

เฉยนะครับ ควรรีบปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

สิ่งที่หน้าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ

การใช้งานในโลกอินเทอร์เน็ตคือ การเป็นคน

ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในโลกของ

สังคมจริงไม่ใช่โลกของอินเทอร์เน็ต จะทำให้

กลายเป็นคนที่ขาดทักษะในการเข้าสังคม

เสมือนหนึ่งว่ามีโลกส่วนตัวของตนเองไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับใคร แต่ในสังคมทั่วไปนั้นต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่า

พันธุ์ต่อไป ไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวในโลก

ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม

การคลุกคลีกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันเป็น

ประจำ จะทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนก้าวร้าว

ขึ้น จิตใจจะกระด้างขึ้น ขาดความอ่อนโยน

ใจร้อน เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรชนิด

หนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ผู้ใช้อยากได้อะไรก็สั่ง

คอมพิวเตอร์เช่นนี้ทุกวัน ๆ มันจะเหมือนเป็น

เดาหลอมคอยหลอมจิตใจให้กลายเป็นคนที่ไร้

จิตใจ เป็นต้นเหตุให้สังคมปั่นป่วน ดังคำกล่าว

\*ครู

โรงเรียน โขกชัยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2

ที่ว่า **“เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่จิตใจของมนุษย์**

**ต่ำลง”** ดังเช่นข่าว เด็กนักเรียนวัย 13 ขวบ นำ

ปืนไปยิงอาจารย์และเพื่อนร่วมห้องของ ตนเอง

ในห้องเรียน ด้วยสาเหตุเพียงอาจารย์ชอบ

ตำหนิตนในห้องเรียนและเพื่อน ๆ ชอบล้อ

เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ใน

ประเทศชั้นนำทางเทคโนโลยีอย่างสหรัฐ

อเมริกาเป็นไปแล้วและเป็นปัญหาใหญ่ของ

ประเทศด้วย อย่าให้สังคมไทยเป็นเช่นนั้นเลย

**เรามาเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี**

**ให้ถูกทาง ถูกต้องเหมาะสม รู้เท่าทันมัน จงใช้**

**มันมาช่วยทำประโยชน์อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา อย่า**

**ให้มันมามีอิทธิพลเหนือจิตใจเรา**